

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

จันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย

หัวหน้าหน่วยจัดการและบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

งานวิทยบริการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องสมุด) จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ที่ผ่านมา ดิฉันและบรรณารักษ์จำนวนทั้งหมด 3 ท่านจากงานวิทยบริการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รู้สึกเกิดความประทับใจหอสมุดแห่งนี้ในหลาย ๆ ด้าน จึงอยากจะชักชวนให้ท่านผู้อ่านลองเข้าไปเยี่ยมชมและใช้บริการหอสมุดแห่งนี้ดูบ้าง

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) ตั้งอยู่ที่อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ : (02) 902-0299 หมายเลขโทรสาร : (02) 516-4416

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 7.30 น. – 17.00 น. ส่วนในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 7.30 น. – 17.00 น. หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพทางการสอน ในรูปของหนังสือ วารสาร วิทยุทัศน์ ดิสก์เก็ต เทปคาสเซ็ท ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยพร้อมผลงานวิจัยในแขนงวิชาต่าง ๆ ในรูปของซีดีรอมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งยังพัฒนาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดเพื่อให้บริการภายในหอสมุดฯ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และนำไปสู่การให้บริการห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) โดยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จากห้องสมุดไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ การค้นคว้า และการวิจัย (Learning and Research Center) นอกจากนี้หอสมุดฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการร่วมมือเพื่อพัฒนาและให้ความช่วยเหลือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น การยืมหนังสือระหว่างสถาบัน การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ และการจัดทำคู่มือการใช้บริการห้องสมุด ฯลฯ

ระเบียบการเยี่ยมทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้มีสิทธิ์ในการเยี่ยมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ ได้แก่ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดี เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเยี่ยมทรัพยากรสารสนเทศได้ โดยการวางค่ามัดจำไว้และจะได้รับค่ามัดจำคืนเมื่อนำทรัพยากรสารสนเทศมาคืน การเยี่ยมทรัพยากรสารสนเทศสามารถทำได้โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบัตรศิษย์เก่า โดยหอสมุดฯ จะกำหนดวันหมดอายุของการเยี่ยมทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานักศึกษาจะสามารถเยี่ยมทรัพยากรสารสนเทศต่อได้เมื่อผ่านการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันฐานข้อมูลนักศึกษาของหอสมุดฯ สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำให้ทราบว่านักศึกษาลงทะเบียนหรือไม่ในภาคการศึกษานั้น ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ต้องนำใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นมาแสดงเพื่อใช้บริการ ต่าง ๆ ของหอสมุดฯ

ลักษณะอาคารของหอสมุดฯ

อาคารของหอสมุดสุรรัตนออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสำนักหอสมุด มีจำนวน 5 ชั้น ลักษณะอาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะ และตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการให้บริการแก่นักศึกษา การออกแบบอาคารคำนึงถึงการเข้าใช้อาคารสำหรับคนพิการ เช่น ทางขึ้น – ลงสູขາ การให้บริการแก่ผู้ใ้ ความประหัดโดยเลือกใ้วัสดุการก่อสร้างที่ผลิตและหาง่ายในประเทศ นอกจากนี้ยังกำหนดใ้เป็นอาคารประหัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม มีระบบควบคุมและบริหารการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการควบคุมการเข้าออกและบริหารความปลอดภัยในอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ทั้งแนวราบและแนวสูงควบคู่ไปกั้กับความสวยงาม

งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร

มีการออกแบบอาคารเต็มตามพื้นที่ใช้งาน 20,000 ตารางเมตร (5 ชั้น) โดยมีงบประมาณทางสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมระบบประมาณ 700 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมงานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยกรรม

ข้อคิดเห็นของผู้เขียน

1. การสร้างอาคารหอสมุด การให้บริการภายในหอสมุด รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศคำนึงถึงผู้ใ้เป็นหลัก เช่น อาคารของหอสมุดมีความสวยงาม มีคอมพิวเตอร์จำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

และมีประสิทธิภาพ มีซีดีรอมหรือวีดิทัศน์ที่เป็นภาพยนตร์ใหม่ ๆ เป็นต้น ทำให้มีผู้มาเข้าใช้ห้องสมุดเป็นจำนวนมาก

2. หอสมุดอนุญาตให้ศิษย์เก่าสามารถยืมหนังสือได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องวางมัดจำไว้เท่ากับราคาหนังสือ ทำให้ศิษย์เก่าเกิดความผูกพันกับสถาบัน และมาเยี่ยมชมเยียนสถาบันอยู่เสมอ
3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับข้อมูลของนักศึกษาในการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ เป็นการต่ออายุสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติเมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน ถ้า นิสิตไม่ลงทะเบียนเรียนระบบจะแจ้งให้ห้องสมุดทราบ และ นิสิตไม่สามารถยืมหนังสือได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบเติมเงินซึ่งเมื่อใช้บริการของห้องสมุดที่มีค่าใช้จ่ายก็สามารถหักเงินจากบัตรนักศึกษาได้ทันที
4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการสำรองข้อมูลไว้ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต เมื่อเกิดปัญหา ระบบไม่สามารถใช้งานได้ก็จะนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้แทน ทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องข้อมูลสูญหาย

[Back to Menu](#)

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย